

THAY ĐỔI CHỈ ĐẠO TÀI CHÍNH THÔNG TIN CÁ NHÂN

Người giữ giấy phép lái xe

Thay đổi địa chỉ

Người có giấy phép lái xe phải thông báo bằng văn bản cho Sở Giao thông Vận tải về bất kỳ thay đổi nào về tên, địa chỉ hoặc giấy tờ tùy thân của họ trong vòng 72 giờ sau khi thay đổi. Do đó, nếu quý vị đã thay đổi địa chỉ của mình, vui lòng thông báo cho Sở Giao thông Vận tải bằng văn bản hoặc bằng cách gửi biểu mẫu đã hoàn thành (TD 559) cùng với chứng minh địa chỉ nơi ở hiện tại (địa chỉ cư trú và địa chỉ liên lạc) cho bất kỳ Sở Giao thông Vận tải nào hoặc cơ quan cấp giấy phép trực tiếp hoặc qua đại lý, hoặc gửi tới P.O. Box 68115, Bru điện Kowloon East, Hồng Kông qua đường bưu điện.

Quý vị cũng có thể báo cáo địa chỉ mới của mình thông qua dịch vụ thay đổi địa chỉ trực tuyến hoặc khi nộp đơn xin cấp giấy phép.

Thay đổi tên

Người có giấy phép lái xe phải thông báo bằng văn bản cho Sở Giao thông Vận tải về bất kỳ thay đổi nào về tên, địa chỉ hoặc giấy tờ tùy thân trong vòng 72 giờ sau khi thay đổi. Khi thay đổi tên của bạn, vui lòng thông báo cho Sở Giao thông vận tải bằng văn bản hoặc điền vào mẫu TD 559 nêu rõ tên mới và nộp cùng với bản gốc giấy tờ tùy thân của bạn, bản gốc giấy phép lái xe/giấy đăng ký xe và bản gốc cùng bản sao của một chứng thư đổi tên từ luật sư cho bất kỳ một trong những cơ quan cấp giấy phép của Sở Giao thông vận tải. Sau đó, chúng tôi sẽ cấp giấy phép lái xe/giấy đăng ký xe mới miễn phí và cập nhật hồ sơ máy tính của chúng tôi cho phù hợp.

Người giữ giấy phép lái xe

Thay đổi địa chỉ

Theo luật, chủ xe đã đăng ký hoặc người có giấy phép lái xe phải thông báo cho Sở Giao thông Vận tải trong vòng 72 giờ kể từ khi thay đổi địa chỉ. Nếu quý vị không thể nộp bằng chứng về địa chỉ hợp lệ, TD có thể yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng về sự thay đổi trong vòng 14 ngày kể từ ngày yêu cầu được đưa ra. Bạn phải tuân thủ yêu cầu đó; nếu không, TD sẽ xem xét chuyển vụ việc đến các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để theo dõi. Bất kỳ người nào không có lý do hợp lý trái với yêu cầu đó đều phạm tội và phải chịu phạt 2.000 USD. Quý vị có thể thông báo cho Sở Giao thông Vận tải về việc thay đổi địa chỉ cùng với bản sao giấy tờ tùy thân và bằng chứng về địa chỉ mới của quý

vị bằng văn bản, thông qua GovHK hoặc bằng cách gửi biểu mẫu Thay đổi Thông tin Cá nhân hoặc Thông tin về Xe (biểu mẫu TD 559). Bằng chứng địa chỉ phải được cấp không quá 3 tháng kể từ ngày nộp thông báo. Chi tiết về bằng chứng địa chỉ được chấp nhận có thể được tham khảo theo đường dẫn sau. Sở Giao thông vận tải có thể đình chỉ việc xử lý cập nhật hồ sơ địa chỉ cho đến khi có bằng chứng địa chỉ.

Vui lòng tham khảo [phiên bản tiếng Anh](#) để biết thông tin mới nhất.